
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้มาประชุม 

๑. นายสม  พรหมมา   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๒. นายสายัณห์  นามวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๓. นายกิติศักดิ์  แสงเดช    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

 4.  นายสมควร ไชยแก้วเมร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  5.  นายสุรชาติ  พันธุราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  6.  นายอดุลย์  พรหมมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  7.  นายบุญเชิด  หวลค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  8.  นายอัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  9.  นายอเนก  โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒ 
  10.นายนิกร  ชูศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑๑. นายวัลชัย  กัลมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒ 
  ๑๒. นายสมศักดิ์ แสงสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายถวิล ไชยวุฒิ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก 
๒. นายพิทักษ์  ฟองดวง   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก 
3. นายประเวศน์  แสงเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นางจิราภรณ์ สมทัศน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายยงยุทธ ปะระมะ   หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายศรัณย์โรจณ์  มูลรังษี  นิติกรช านาญการ 

 7. นางสาวอัญชลี  สมุห์แจ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 8. นายวิทยา กันทะวงค์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

9. นายธีรศักดิ์  ไชยยะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯได้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม  ได้จุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ไหว้พระ เสร็จแล้วจึงกล่าว
ต้อนรับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่อ าเภอสารภีได้มีหนังสือ
เรียนมาถึงประธานสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุกแห่ง ให้สรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยเป็น
ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแห่งละ 1 คนเพื่อเป็นตัวแทนการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลของ
จังหวัดโดยทางเทศบาลต าบลหนองแฝกได้คัดเลือก นายกิติศักดิ์ แสงเดช สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 
เป็นตัวแทนในการคัดเลือกครั้งนี้และได้ไปคัดเลือกตัวแทนอ าเภอ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่า
การอ าเภอสารภี         โดยที่ประชุมได้เลือกนายสิงห์ค า แสงหล้า ประธานสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง เป็น
ตัวแทนของอ าเภอสารภี จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  2. นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ แจ้งเรื่อง ทางวัดหนองแฝก ต าบลหนองแฝก อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการท าบุญอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี  พระอาจารย์อ่ินค า อินฺทวณฺโณ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแฝก ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ในการนี้จะได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และ
สืบชะตาแบบล้านนา โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่ 09.39 น. เป็นต้นไป ในการนี้จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทั้งสองเขตเข้าร่วมงานตามที่แจ้งมานี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
  

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  ๒๕62 

  -  นายกิติศักดิ์  แสงเดช  เลขานุการสภาฯ ได้ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเอกสารรายงานการ
ประชุมขึ้นมาประกอบการพิจารณา โดยขอให้มีการพิจารณาทีละหน้า พร้อมขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ
มีการแก้ไขถ้อยค าหรือซักถามหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขแต่ประการใด 

  - เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง และขอแก้ไข ประธานสภาฯ จึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่
ในห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในที่ประชุม 

  มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง –
เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 15 
สิงหาคม  ๒๕62 

   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

      - ไม่มี - 
 

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอพักการประชุม 15 นาที 

   
    (….รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 



 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องค้างพิจารณา 

 -พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
 (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

   - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2563ต่อสภาเทศบาลต า
หนองแฝก 

   - นายอดุลย์ พรหมมา เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ รายงานต่อที่ประชุม
โดยสรุปว่าในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 
เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ย่ืนเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 
๑๖.๐๐ น.ถึง 21.00.วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐ น.ถึง 18.00 น.วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖
2 เวลา    09.๐๐ น.ถึง 18.00 น.และวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐ น.ถึง 16.00 น.ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเม่ือวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
เวลา ๑6.๐๐ น. คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาตามร่างเดิมและมีมติให้คงร่างเดิมไว้ ทั้งไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อใดตอนใดของร่างเทศบัญญัติฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆตามรายงานบันทึกการประชุมที่ส่งให้ประธานสภาฯ ทราบแล้ว 

  - เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานจบแล้ว ประธานสภาฯ ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการ
พิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆใน ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกเสนอจากนั้นได้
ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในห้องครบทุกท่าน จึงขอมติที่ประชุมว่า
จะให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ 

  - มติที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  12 เสียง  ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง  และ
งดออกเสียง  -  เสียง ให้คงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

  -นายสม  พรหมมาประธานสภาฯได้สอบถามสมาชิกสภาฯว่าจะพิจารณาวาระที่ ๓  
ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ต่อไปเลยหรือไม่ 

  -สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการในวาระที่ ๓ ต่อไป 

  - วาระที่  3  พิจารณาความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.  2563 

- นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้อง
ประชุม ปรากฏว่าอยู ่ครบทุกท่าน จึงสอบถามความเห็นที ่ประชุมว่าจะให้ตราร่าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 หรือไม่ 

  - มติที ่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  12 เสียง  ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง        
และงดออกเสียง  -  เสียงให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ 2563    
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

 
 



   

   

   

  -นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีฯ  ขอเสนอญัตติด ้วยวาจา ในการขอความ
เห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตาม
ข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงเห็นควรอนุญาต และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระในวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖  

 -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ให้นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดต่อ
สภาฯ 
  -นายถวิลไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ โดยสรุปดังนี้ 
  เรื ่องขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตราดังกล่าวในการจ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ซึ่งในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕63 โดยที่สภาฯได้อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕63 แล้วนั ้น ต้องมีการจ่ายเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนั ้นเพื ่อเป็นการด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เนื่องจาก
ต้องมีการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจึงขอให้สภาฯได้พิจารณาเพื่อเห็นชอบต่อไป  
  -ที่ประชุมหารือกันเป็นเวลาพอสมควร 
  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู ่ในห้อง
ประชุม ปรากฏว่าอยู่ครบทุกท่าน จึงขอมติที่ประชุม 

  - มติที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  12 เสียง  ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง  และ  
งดออกเสียง  -  เสียง ให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 5.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ พ.ศ.2541 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก ในรายการขออนุมัติโอนงบฯของส านักปลัด 
  -นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงต่อสภาฯว่า ด้วย  ส านักปลัดเทศบาลต าบล
หนองแฝก  มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน  1 รายการ  คือ ป้ายสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  จ านวน 2 แผง เพื่อน ามาใช้ในการจัดการสาธารณภัยและอ านวยความสะดวกการจัดการเหตุสา
ธารณภัยในพื้นที่ รวมถึงการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลหนองแฝก  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  และมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน  1 รายการ  คือ ค่า



บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตั้ งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ
ส าหรับการซ่อมแซมเสียงตามสายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพิ่มเติม นั้น 

 

   
 
  เนื่องจากทั้ง 2 รายการ  เป็นค่าใช้จ่ายหมวดครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  และโอนงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 1 รายการ 
ซึ่งเป็นอ านาจของอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก รายละเอียดตามรายการขออนุมัติ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ27การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
๑) ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ที ่ รายการ รายละเอียดค าชี้แจง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน  การรักษาความสงบ
ภายใน 
งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน 
รายการ  ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  
จ านวน  13,600 บาท 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหาป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน 
2 แผง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1.มีขนาดไม่น้อยกว่าที่ก าหนด คือ ความสูงจากพื้น 120 
เซนติเมตร × ฐานกว้าง 100 เซนติเมตร 
2.ติดตั้งไฟหมุนวับวาบ ขนาด 4.5 นิ้ว 
3.ติดตั้งไฟนีออนด้านละ 1 หลอด 
4.ติดแผ่นป้ายสัญลักษณ์หยุดตรวจด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อน
แสง 
5.ติดแผ่นป้ายชื่อหน่วยงานตามที่ก าหนด 
6.ติดตั้งสายไฟยาว 10 เมตร 
7. ติดตั้งล้อยาง จ านวน 4 ล้อ ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการสาธารณภัยและ
อ านวยความสะดวกการจัดการเหตุสาธารณภัยในพื้นที่  
รวมถึงการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯโดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน และจะจัดหาตามความจ าเป็น 
เหมาะสม รวมทั้งประหยัด    เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด 

2)ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน 
โอนเพิ่ม งบประมาณ 

หลังโอน 
 
 

ส านักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
1 
 

 

งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายของเทศบาล 

 
 
 

 
100,000 
 

 
 
 

 
4,877 

 

 
 
 

 
80,000 

 
 

 
 

84,877 

 
3)ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน 
โอนลด งบประมาณ 

หลังโอน 
 
 
 
 
 

 
1 

ส านักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายกับการรับรองและ
พิธีการ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ 

 
 
 
 
 

 
150,000 

 
 
 
 
 

 
76,931 

 
 
 
 
 

 
70,000 

 
 
 
 

 
 

6,931 
 

 
 
 

2 

แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรถนนท้องถิ่นปลอดภัย 

 
 
 

 
50,000 

 
 

 
 

40,100 

 
 

 
 

23,600 

 
 

 
 

16,500 

รวมงบประมาณโอนลด 93,600  
   
  นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่ออนุมัติโอน
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27ของส านักปลัด 
   
  -ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

-นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในที่ประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง 
– เสียงเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27            
ของส านักปลัด 

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 12.00 น.ขอพัก
รับประธานอาหารกลางวัน ขอให้สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมอีกครั้ง
ในเวลา 13.00 น. 

 



  (...............เวลา  ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน...............) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา(ต่อ) 

  
   
 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ของ     
กองช่าง 

 -นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงต่อสภาฯว่าด้วย กองช่างเทศบาลต าบล     
หนองแฝก มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติงานตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6 / ว 1474 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการใช้งาน
ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์  
เนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุการใช้งานยาวนานและมีปัญหาในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง เช่น เครื่องค้าง ช้า 
และซ่อมแซมหลายครั้งแต่อาการยังคงเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เพื่อให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  นั้น 

 เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ซึ่งเป็นอ านาจ
ของอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก รายละเอียดตามรายการขออนุมัติ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวด      ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

๑) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ รายการ รายละเอียด 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล       
         
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน  2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory  
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี



 
 
 
 
 
 
 
ที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
          รายการ 

หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB   
                            
                               รายละเอียด 

 จ านวนเงิน44,000.-บาท - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า     
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามแบบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อที่ 8 

รวมงบประมาณโอนเพิ่ม 44,000.-บาท 

 
 2)ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน 
โอนลด งบประมาณ 

หลังโอน 
 กองช่าง 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

 
 

964,680 

 
 

266,850 

 
 

44,000 

 
 

222,850 

รวมงบประมาณโอนลด 44,000  
 

   
  นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯจึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่ออนุมัติโอน
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ของกอง
ช่าง 
   



  -ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

-นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในที่ประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง 
– เสียงเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27            
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่าง 

   

   

 

   

 

  5.3 ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินฯ พ.ศ.2547 ข้อ 97 
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ ให้นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียด   
ต่อสภาฯ ในการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯพ.ศ.
2547 ข้อ 97 
  -นายถวิลไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ โดยสรุปดังนี้ตามที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลหนองแฝกได้ตั้งลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ค้างช าระภาษีจ านวน 
2 ราย ได้แก่ นางไมตรี  โอสถานันท์กุล ตั้งแต่ปี 2551-2552 จ านวนเงิน 15,156 .- บาท และนาย
จ านง       ชีวาเกียรติยิ่งยง ตั้งแต่ปี 2549-2552 จ านวน 3171.- บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
18,327.- บาท      (หนึ่งหม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับโอนจาก
อ าเภอมาตั้งเป็นลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี นั้น 
  งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลหนองแฝก ได้ท าการเร่งรัดติดตามให้มีการช าระ
หนี้แล้ว  ปรากฏว่าลูกหนี้ดังกล่าวมิได้มาช าระภาษีที่ค้าง ประกอบไม่มีผู้รับหนังสือเร่งรัดติดตามที่ทาง
เทศบาลต าบลหนองแฝกส่งไปแต่อย่างใด 
  ดังนั้นงานจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลต าบลหนองแฝก ได้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของลูกหนี้ค้างช าระดังกล่าว ว่ายังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหนองแฝกอยู่หรือไม่จาก
ส านักงานที่ดินสาขาสารภี โดยมอบหมายให้ นางอรวรรณ ขุนนันท์  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ช านาญการ   เป็นผู้ประสานงาน ผลปรากฏว่าส านักงานที่ดินสาขาสารภีได้แจ้งให้ทราบว่า ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่พบว่าผู้ค้างช าระภาษีทั้งสองรายมีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองแฝกแต่อย่างใด 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4772 เรื่องหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ 
การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ และบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

  ข้อ 1.1   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 1.2   การจ าหน่ายหนี้สูญหายข้อ  1.1  ให้กระท าได้เม่ือได้ด าเนินการแล้วตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1.2.1   ได้มีการส ารวจลูกหนี้ค้างช าระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืน ๆ 
ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆอย่างทั่วถึง  พร้อมทั้งจดทะเบียนลูกหนี้ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการก าหนด 



.  1.2.2  ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการช าระหนี้แล้ว  แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย  ยากจน  ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกช าระหนี้ได้ หรือด้วยเหตุอื่น  

  เนื่องจากผู้ค้างช าระภาษี  จ านวน 2 ราย  นางไมตรี  โอสถานันท์กุล   และ นายจ านง     
ชีวาเกียรติยิ่งยง ที่ได้ตั้งเป็นลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ทางงานจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลหนองแฝก ได้
เร่งรัดให้มีการช าระภาษีตลอด  และได้มีการตรวจสอบในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรากฏว่า ลูกหนี้ฯ ดังกล่าว            
ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองแฝก จึงท าให้ไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินได้ เพื่อปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4772 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้
สูญการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ  และบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2562 จึงขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก เพื่อจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุง
ท้องที่ จ านวน   2 ราย รวมเป็นเงิน  18,327.- (หนึ่งหม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ออกจาก
บัญชีลูกหนี้  และเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหนองแฝกอนุมัติในล าดับต่อไป  
 
  นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯจึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่ออนุมัติจ าหน่ายหนี้
สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯพ.ศ.2547 ข้อ 97 
  -ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

-นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม    
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในที่ประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง 
– เสียงเห็นชอบอนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ
พ.ศ.2547 ข้อ 97 

(…..รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 นายกิติศักดิ์ แสงเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ได้สอบถามนายกเทศมนตรี   
ต าบลหนองแฝกเกี่ยวกับการด าเนินการจัดหาผู้รับเหมาเก็บขยะในพื้นที่ต าบลหนองแฝก ในปีงบประมาณ 
2563 ที่จะถึงนี้ว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และจะเกิดการล่าช้าในขบวนการจัดหาผู้รับเหมา
เก็บขยะหรือไม่นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของ
ส านักปลัดฯได้เริ่มขบวนการในการสืบราคาในพื้นที่ข้างเคียงแล้ว และจะได้น าข้อมูลนี้มาด าเนินการจัดหา
ผู้รับเหมาเก็บขยะต่อไป และจะไม่ล่าช้าในการจัดจ้างผู้รับเหมาแน่นอน 
   
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ  และกล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
 

(นายกิติศักดิ์  แสงเดช) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

ผู้จดบันทึก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 
(ลงช่ือ)  ประธานกรรมการ 

(นายสมควร  ไชยแก้วเมร์) 
 
(ลงช่ือ)  กรรมการ 
 (นายนิกร        ชูศิลป์) 
 
(ลงช่ือ)  กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายบุญเชิด     หวลค า) 

 
ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองแฝก  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕62 เม่ือวันที่     เดือน           พ.ศ.
๒๕6๒ 
 

 

(นายสม  พรหมมา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 


